

UBND TỈNH TUYỀN QUANG
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1159/STP-BT&HCTP

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 12 năm 2020

V/v xử lý một số vướng mắc liên
quan đến số định danh cá nhân
của trẻ em đăng ký khai sinh
từ ngày 01/01/2016

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Căn cứ Văn bản số 4756/BTP-HTQTCT ngày 18/12/2020 của Bộ Tư pháp về việc xử lý một số vướng mắc liên quan đến số định danh cá nhân của trẻ em đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

Năm 2019, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung (*sau đây viết tắt là Phần mềm*), trong đó có Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử cho phép thực hiện việc đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân cho các trường hợp trẻ là công dân Việt Nam, đã xác định được giới tính, dưới 14 tuổi (*tính đến thời điểm đăng ký khai sinh*) theo quy định của Luật hộ tịch, Luật căn cước công dân, được đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều trường hợp trẻ em thuộc diện được cấp Số định danh cá nhân nhưng trong Sổ đăng ký khai sinh và trên Giấy khai sinh, phần thông tin về số định danh cá nhân vẫn để trống, gồm: các trường hợp được đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016 đến trước thời điểm địa phương áp dụng Phần mềm và các trường hợp có thời điểm bị lỗi kết nối, Phần mềm bị treo hoặc máy tính/mạng trực trực... không kết nối lấy số định danh cá nhân được tại thời điểm đăng ký khai sinh nhưng cơ quan đăng ký hộ tịch vẫn phải đăng ký, cấp Giấy khai sinh và bỏ trống phần thông tin về số định danh cá nhân để bảo đảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và nhu cầu có Giấy khai sinh của trẻ em. Các trường hợp này, sau đó cơ quan đăng ký hộ tịch hoặc đã thực hiện việc nhập dữ liệu từ sổ đăng ký khai sinh vào Phần mềm hoặc hệ thống sau khi được khắc phục đã tự động kết nối, được cấp số định danh cá nhân nhưng chỉ có số định danh cá nhân trong Phần mềm, chưa được bổ sung số định danh cá nhân trong Sổ đăng ký khai sinh và trên Giấy khai sinh.

Để giải quyết vấn đề này, Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện như sau:

1. Sau khi nhập dữ liệu từ sổ đăng ký khai sinh vào Phần mềm hoặc hệ thống sau khi được khắc phục đã tự động kết nối, được cấp số định danh cá nhân thì công chức tư pháp - hộ tịch căn cứ Phần mềm, thực hiện việc bổ sung số định danh cá nhân trong Sổ đăng ký khai sinh tương ứng, tại mục Ghi chú ghi rõ: “*bổ sung số định danh cá nhân theo hướng dẫn tại Công văn số ngày của Bộ Tư pháp*”. Trường hợp cha, mẹ trẻ em có yêu cầu bổ sung số định danh cá nhân của trẻ em trên bản chính Giấy khai sinh thì thực hiện tương tự trên Giấy khai sinh. Các bước nghiệp vụ khác thực hiện theo đúng quy định của thủ tục bổ sung thông tin hộ tịch.

2. Để bảo đảm quyền được đăng ký khai sinh của trẻ em, cơ quan đăng ký hộ tịch nếu gặp tình trạng lỗi kỹ thuật như đã nêu trên thì vẫn thực hiện đăng ký khai sinh, cấp Giấy khai sinh cho trẻ em, để trống phần thông tin về số định danh cá nhân và thực hiện bổ sung sau theo hướng dẫn tại Văn bản này. Đồng thời, chủ động trao đổi, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội về việc bảo đảm vẫn cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em, không được vì lý do Giấy khai sinh không có số định danh cá nhân mà từ chối cấp Thẻ, theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

*(Có Văn bản số 4756/BTP-HTQTCT ngày 18/12/2020
của Bộ Tư pháp sao gửi kèm theo)*

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở Tư pháp (qua Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp) để được hướng dẫn, giải đáp./.

Nơi nhận:

- Giám đốc STP (báo cáo);
- Như trên (thực hiện);
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;
- Trang TTĐT Sở Tư pháp (đăng tải);
- Lưu: VT, BT&HCTP. (Lan)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đặng Thị Thanh Hương